

Source

ข่าวหุ้น

61292951

Date : 11 ก.ย. 2561 Page :

1,29

No

^{1,29}
ค3สนามบิน

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาเพื่อ

เลือกพันธมิตรให้เหลือ 1 ราย จากปัจจุบัน มีอยู่ 2 ราย เพื่อร่วมเข้าประมูลโครงการ รถไฟฟ้าความเร็วสูง (ไฮสปีดเทรน) เชื่อม 3 สนามบิน ได้แก่ สนามบินดอนเมือง สุวรรณภูมิ และอู่ตะเภา

สำหรับพันธมิตรทั้ง 2 รายที่บริษัท อยู่ในระหว่างการคัดเลือกนั้น ถือเป็นผู้ประกอบการรถไฟฟ้าบนดิน และผู้ประกอบการรถไฟฟ้าใต้ดิน โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุป การเลือกพันธมิตรเหลือเพียง รายเดียว เพื่อเข้าประมูลร่วมกัน และจะมีความชัดเจนก่อน การยื่นประมูลในช่วงเดือน พ.ย. 2561 สำหรับโครงการ นี้ถือเป็นโอกาสการ ลงทุนของบริษัทใน

ธุรกิจประเภท New S-Curve ขณะเดียวกัน หากเข้าร่วมประมูลจะดำเนินการในนามของบริษัท เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ จำกัด (ENCO) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ PTT

ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมากลุ่มผู้ประกอบการรถไฟฟ้าที่ให้ความสนใจเข้าลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง คือ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS ผู้ประกอบการรถไฟฟ้าบนดินในนาม BTS และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้ประกอบการรถไฟฟ้าใต้ดินในนาม MRT

ส่วนกรณีนายกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการนโยบายพรรคประชาธิปัตย์ เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กรณีที่บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) GPSC ทำการเข้าซื้อบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) หรือ GLOW ซึ่งถือเป็นการประกอบธุรกิจที่เสี่ยงขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา 75 "เอาเปรียบประชาชน" ใช้ความได้เปรียบจากความเป็นรัฐวิสาหกิจแข่งขันโดยตรงกับเอกชนรายย่อยนั้น

นายชาญศิลป์ กล่าวว่า หากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) อนุมัติให้ทาง GPSC เข้าซื้อหุ้น GLOW ได้สำเร็จ ถือว่าไม่ได้เป็นการผูกขาดทางด้านพลังงานแต่อย่างใด ซึ่งภายหลังจากการควมรวมแล้ว จะทำให้ทาง GPSC มีกำลังการผลิตไฟฟ้าเพียงอันดับที่ 3 ในประเทศไทย แต่ถ้าหากรวมการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จะอยู่อันดับที่ 5 ซึ่งคิดเป็นขนาดกำลังการผลิตที่ไม่เกิน 5,000 เมกะวัตต์ (MW)

ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนหลายรายที่มีกำลังการผลิตไฟฟ้ามากกว่า 5,000 MW และประเทศไทยได้มีการเปิดให้เอกชนเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ามานานแล้ว ซึ่งทาง GPSC ถือเป็นบริษัทเอกชนที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ดำเนินการทุกอย่างตามขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่งหากทาง กกพ.มี

มติอนุมัติ บริษัทจะยังคงเดินหน้าต่อไป ขณะเดียวกัน หาก กกพ.ไม่อนุมัติให้เข้าทำรายการ ทางบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องปรับตัวเช่นกัน

สำหรับแผนการนำธุรกิจด้านหินที่ประเทศอินโดนีเซียเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในอินโดนีเซีย คาดภายในช่วงไตรมาส 1-2 ปี 2562 จะได้ผลสรุปของการศึกษาว่าจะนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือไม่ ส่วนแผนการลงทุนอื่นเพิ่มเติมนั้นจะต้องใช้ความระมัดระวังในการแข่งขัน

อย่างไรก็ตาม ต่อจากนี้ไปบริษัทจะหันกลับมาลงทุนในประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ส่วนแผนการศึกษาลงทุนในโครงการไปโอพาร์มา จะมีความชัดเจนของผลการศึกษาร่วมกับองค์การเภสัชกรรมภายในเดือน ธ.ค. 2561 ซึ่งจะเป็นการช่วยให้คนไทยสามารถเข้าถึงยารักษาโรคที่มีราคาไม่แพง และมีคุณภาพ

นายชาญศิลป์ กล่าวอีกว่า ขณะนี้ทางบริษัทอยู่ในระหว่างการจัดทำแบบรายการแสดงข้อมูลของบริษัท ปตท.น้ำมัน และการค้าปลีก จำกัด (PTTOR) โดยจะยื่นให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พิจารณา เพื่อนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ ยังคาดการณ์ทิศทางราคาน้ำมันดิบดูไบในปี 2561 จะเฉลี่ยอยู่ที่ 70-80 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ซึ่งจะมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาแม้จะมีความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกที่เติบโตได้ดีตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่เติบโตขึ้น แต่เมื่อราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้ผู้ประกอบการด้านเซลล์ออยล์ และเซลล์แก๊สกลับมาเดินเครื่องผลิต จึงจะทำให้มีปริมาณน้ำมันที่เพิ่มขึ้นและอาจส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันได้เช่นกัน

นโยบาย 6 ด้านขับเคลื่อน PTT

นายชาญศิลป์ กล่าวว่า ในช่วงระยะเวลาประมาณ 2 ปี นับจากนี้ไปจะสานต่อการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของ ปตท.ที่ได้วางไว้จากรุ่นสู่รุ่น โดยปรับปรุงการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความท้าทายต่าง ๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ผ่านนโยบาย "CHANGE for Future of Thailand 4.0" มุ่งเป้าประกอบ 6 ด้าน ได้แก่

1. Continuity สานต่อเพื่อความต่อเนื่อง เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดยุทธศาสตร์สำหรับการดำเนินธุรกิจแบบ 3D คือ Do now, Decide now และ Design now
2. Honesty ความซื่อสัตย์ ความเที่ยงธรรม ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ และดำเนินการอย่างมี

จริยธรรมนำธุรกิจ คำนึงถึงประโยชน์ของ
ผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมดุล

3. Alignment ขยายความร่วมมือ
เพิ่มความมั่นคงและยั่งยืน ใช้ความเข้มแข็ง
จากภายใน ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท.
สร้างพลังร่วมเพื่อบูรณาการความเชี่ยวชาญ
กระจายโอกาสการเติบโตออกสู่สังคมภายนอก

4. New Innovation Solution สร้างสรรค์
สิ่งดีและสิ่งใหม่ หาธุรกิจที่เป็นเส้นทางสู่ความ
สำเร็จใหม่ (New S-Curve) ของ ปตท.
โดยนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และแนวความคิด
ใหม่ มาสรรค์สร้างให้เกิดการลงทุนใน
ธุรกิจที่มีศักยภาพ

5. Good Governance กำกับดูแลดี
มีประสิทธิภาพ ยึดมั่นการดำเนินงานตามหลัก

ธรรมาภิบาล เน้นความโปร่งใส เทียบตรง เป็น
ธรรม และตรวจสอบได้ โดยปรับปรุงบทบาท
ในการกำกับดูแลบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้นทั้งทาง
ตรงและทางอ้อมให้มีประสิทธิผลมากขึ้นและ
คำนึงถึงผลประโยชน์ภาพรวมของกลุ่ม ปตท.
ตลอดทั้งสายโซ่ธุรกิจ เพื่อรักษาความมั่นคง
และมั่นคงทั้งในเรื่องของธุรกิจพลังงานและ
ปิโตรเคมีที่สำคัญกับประเทศต่อไป

และ 6. Excellence Team Work
สร้างคนรุ่นใหม่ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
มุ่งพัฒนาพนักงานทุกรุ่นให้สามารถทำงานร่วม
กันเป็นทีม มีศักยภาพ ความกล้า และพร้อม
รับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยัง
ต้องเป็นคนกล้าที่จะก้าวข้ามความเปลี่ยนแปลง
และความท้าทายใหม่ ๆ ■